

Du lịch Thốt Nốt

MỘT SỐ ĐIỂM ĐẸN

➡ Vườn cò Bằng Lăng

Vườn cò Bằng Lăng thuộc phường Thuận An, quận Thốt Nốt cách thành phố Cần Thơ 52 km đi theo quốc lộ 91 hướng về Long Xuyên. Vườn được thành lập một cách tự nhiên từ năm 1983 với số lượng khoảng 300.000 con với đa dạng các loại cò: cò ngà mỏ vàng, cò quắm, cò vằn, cò xanh, cò ruồi, cò ma... Cò tập trung đông đúc về vườn vào mùa sinh đẻ từ tháng 2 đến tháng 11 âm lịch hàng năm. Thời gian ngắm cảnh vườn cò đẹp nhất vào lúc 5 giờ chiều, đây là thời điểm cò tìm về tổ, bay thành từng đàn chao cánh, cảnh trúc la đà, đong đư theo gió và riu rít gọi đàn như bản nhạc đồng quê, vô cùng hấp dẫn.

➡ Khu tưởng niệm cố soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền

Mộc Quán (1876-1953) tên thật là Nguyễn Trọng Quyền là một soạn giả lớn khai sinh dòng sân khấu cải lương tuồng Tàu, được suy tôn là Hậu tổ cải lương. Khu tưởng niệm của cố soạn giả tọa lạc tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, có tổng diện tích xây dựng 12.801 m² bao gồm các hạng mục công trình: cổng tam quan, đền chính, nhà bia, nhà điều hành, quản lý, nhà trưng bày, nhà biểu diễn và các hạng mục công trình phụ trợ khác. Đây là điểm đến lý tưởng để khách tham quan có thể tìm hiểu và cuộc đời sáng tác của cố soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền.

➡ Làng bánh tráng Thuận Hưng

Làng nghề bánh tráng Thuận Hưng Nằm giữa khu vực Tân Phú, Tân An, có hơn 70 hộ sản xuất, thu hút 450 lao động tại địa phương. Các lò bánh tráng hoạt động mạnh và chủ yếu vào dịp tết Nguyên đán. Bánh tráng ở đây được ưa chuộng bởi chiếc bánh mịn đều, dẻo thơm, đặc biệt là rất đều, trắng như một. Bánh tráng ở ngõ được các tỉnh lân cận tìm đến mua và xuất khẩu cả sang Campuchia.

➡ Làng đan lưới Thơm Rơm

Nằm ở khu vực Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Do làng nghề nằm kế cây cầu có tên là "Thơm Rơm" nên người dân quen gọi là "Làng đan lưới Thơm Rơm". Mùa đan lưới bắt đầu từ tháng 3 AAL đến tháng 11 AAL. Sản phẩm làm ra không chỉ bán cho dân địa phương mà còn cung cấp cho các tỉnh lân cận. Hiện nay có trên 35 cơ sở đan lưới, thu hút gần 700 lao động.

➡ Di tích lịch sử văn hóa Đình Thạnh Hòa

Giữa thế kỷ 19 với tên gọi Đình Thạnh Hòa Trung Thôn. Đến năm 1902, được xây dựng mới trên diện tích hơn 1.420m² ngay khu vực chợ trung tâm huyện Thốt Nốt. Đến năm 2009 quận Thốt Nốt thành lập, Đình được đổi tên là Đình Thạnh Hòa cho đến ngày nay. Hiện nay Đình Thạnh Hòa đã hoàn thành hồ sơ được công nhận Di tích

Cấp Quốc Gia. Hằng năm tại đình tổ chức nhiều sự kiện quan trọng: Lễ Kỳ yên Thượng điền; Lễ Hạ điền...

➡ Di tích lịch sử văn hóa Đình Thuận Hưng

Được xây dựng năm 1875, di tích có tên là "Tòa Miếu Võ". Đến năm 1848 Miếu được nâng cấp thành Đình với tên gọi là đình Tân Thuận Đông được xác nhập thành làng Thuận Hưng và lấy tên gọi chung là Đình Thuận Hưng, có nghĩa là Thuận Hòa gặp Hưng Thịnh, tên gọi đó được lưu giữ đến ngày nay. Đình Thuận Hưng được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Thành phố vào ngày 12/12/2006. Hằng năm tại đình tổ chức nhiều sự kiện quan trọng: Lễ Kỳ yên Thượng điền; Lễ Hạ điền...

➡ Cù Lao Tân Lộc, có một số điểm tham quan:

● Di tích lịch sử văn hóa Đình Tân Lộc Đông

Được khởi công xây dựng bằng vật liệu kiên cố vào năm 1922, đến năm 1925 khánh thành. Trong suốt gần 100 năm tồn tại, đình vẫn giữ nguyên các giá trị kiến trúc-nghệ thuật. Đình được xây dựng trên diện tích 2.884m² theo trục Bắc-Nam; bao gồm: cổng tam quan, miếu hội đồng, đàn tế hậu tác thần nông, miếu sơ quán, võ ca, võ quy, chánh điện, nhà tiên sư, nhà khố và dãy nhà khách. Hiện nay Đình được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Thành phố, hằng năm có tổ chức nhiều sự kiện quan trọng: Lễ Kỳ yên Thượng điền, Lễ Hạ điền, Lễ hội mừng 5/5 âm lịch...

● Nhà cổ Trần Bá Thế

Ngôi nhà được ông Trần Thiên Thoại xây dựng năm 1935 trên diện tích 10.000m², tọa lạc tại số 49 khu vực Tân An, phường Tân Lộc. Ngôi nhà được xây dựng kiểu hình vuông theo lối kiến trúc Pháp-Việt với kiểu 3 gian 2 chái kiểu truyền thống phương Đông, nhà trước có diện tích 400m², xây tường 20 (2 lớp gạch kiêu), nhà trước nổi nhà sau là hai tường cao, phía ngoài có cửa ra vào, giữa là hành lang có các cột vuông, mái che lợp ngói - nhân gian gọi là nhà Cầu hiện nay, ngôi nhà do ông Trần Bá Thế là con thứ sáu của ông Trần Thiên Thoại nguyên là cựu Chánh lục sự Tòa hòa giải rộng quyền tỉnh An Giang trước năm 1975 sinh sống và gìn giữ.

● Vườn Dừa

Tọa lạc tại khu vực Phước Lộc, phường Tân Lộc. Nơi đây có thể tham quan vườn, chèo xuồng, thưởng thức hương vị ngọt lịm của dừa.

● Vườn Ổi Cô Diệp

Tọa lạc tại khu vực Tân An, phường Tân Lộc. Tại điểm vườn này có tham quan hái ổi, thưởng thức rượu ổi, và các món ăn đặc sản của địa phương...

● Cơ sở Mắm Út Anh

Tọa lạc Trường Thọ 1, phường Tân Lộc, có các loại mắm cá tra, khô cá tra, nước mắm cá linh,... Khách tham quan có thể đến thưởng thức hương vị và tìm được những món đặc sản đem về tặng người thân, gia đình...

➡ NHUNG NHUNG (Tổng hợp)